



www.reg.tu.ac.th

จดหมายเหตุ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Office of the Registrar, Thammasat University

บริหารงานโปร่งใส
ร่วมใจให้บริการ
คุณภาพงานประทับใจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2551

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่หลังจากได้นำร่องในการใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่มาใช้ในองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใสและยุติธรรม ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2551 และ 1 ตุลาคม 2551 นี้ เพื่อให้ระบบการประเมินผลงานดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักทะเบียนฯ จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในเรื่อง “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2551 ณ บ้านขุนทวี จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้ให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และตัวแทนฝ่ายละ 1 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์ การวัดผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและเพื่อร่วมวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้การประเมิน

การปฏิบัติงานระดับฝ่าย และระดับบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากฝ่ายที่



เชี่ยวชาญในการจัดทำ KPI ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็ือนายสัญญา เศรษฐพิทยากุล กรรมการบริหารบริษัทศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการจำกัด และนายพันธ์เทพ บุณศิริ ศูนย์ยุทธศาสตร์ การจัดการ จำกัด

บรรยายภาคีในการสัมมนาทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในระบบการ

ระบบการประเมินผลความดีความชอบบุคลากรของสำนักทะเบียนและประมวลผล ถูกทบทวนหลังจากใช้ในการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2551 และ 1 ตุลาคม 2551

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปรับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง โดยนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) และระบบสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ระบบและวิธีการประเมินผล โดยพัฒนาจากแบบเดิมที่เคยนำร่องมาใช้แล้ว เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น และสามารถวัดได้หรือประเมินผลได้ตามความเป็นจริง โดยจะนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ช่วยกันพัฒนาใหม่นี้มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551

(อ่านต่อหน้า 3)

! เมื่อคุณปฏิทินการศึกษา ชั้นปริญญาตรีที่ฝ่ายทะเบียนศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งให้คุณประกาศรายวิชาที่ต้องขอโควตาชั้นปริญญาตรีภาคปกติ ภาค 2/2551 ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2551 นั้น รุ่นน้องหลายคนอาจจะสงสัย และรุ่นพี่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ ว่าวิชาโควตาคืออะไร

วิชาโควตา คือวิชาที่มหาวิทยาลัยจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จะจดทะเบียนฯ ในรายวิชานั้น (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2540 ข้อ 10.2 “ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจำกัดจำนวนนักศึกษาที่จดทะเบียนศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้”) เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน เช่น วิชาทางด้านภาษาที่ต้องจำกัดจำนวนคนให้เป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ 25-30 คน เพราะเป็นวิชาฝึกทักษะซึ่งผู้สอนและผู้เรียนต้องปฏิบัติสัมพันธ์ในชั้นเรียน นอกจากนี้ เป็นวิชาที่อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และบางวิชาเป็นวิชาที่มีสถานภาพหลายสถานภาพ คือเป็นวิชาบังคับเอก เป็นวิชาบังคับโท และเป็นวิชาบังคับนอกคณะจึงมีผู้ประสงค์เรียนมาก และเป็นจำนวนที่เกินจะรับได้หมดทุกคน มหาวิทยาลัยจึงต้องกำหนดโควตา โดยมีเงื่อนไขจัดให้ผู้เรียนได้เรียนก่อนหลังตามสิทธิ์ตามลำดับ เช่น เรียนเป็นวิชาเอก หรือเป็นนักศึกษาระดับปีที่ 4 กำลังจะจบการศึกษา หรือเรียนเป็นวิชาบังคับเอกนอกคณะ หรือเรียนเป็นวิชาโท หรือเลือกเสรี ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คณะเจ้าของวิชาจะพิจารณา

เมื่อมหาวิทยาลัยมีเหตุจำเป็นต้องกำหนดโควตาวิชา นักศึกษาจึงต้องมีกิจกรรมที่ต้องทำคือ ตรวจสอบวิชาที่วางแผนการเรียนภาค 2/2551 ว่าเป็นวิชาที่กำหนดโควตา หรือไม่จาก www.reg.tu.ac.th ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2551 จากนั้นติดต่อขอโควตาวิชาจากคณะเจ้าของวิชา ภายในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 และติด

วิชาโควตาคืออะไร ?



ตามดูประกาศผลผู้ได้โควตาวิชาที่คณะเจ้าของวิชา วันที่ 28 กรกฎาคม 2551 สุดท้าย อย่าลืมตรวจสอบผลการบันทึกผลโควตาวิชา ภาค 2/51 ของสำนักทะเบียนฯ ที่ www.reg.tu.ac.th ภายใน 25-29 สิงหาคม 2551 และสำหรับผู้ที่ไม่ได้โควตาในรอบแรก หลังจากการจดทะเบียนฯ ภาค 2/2551 วันที่ 9-16 กันยายน 2551 แล้ว คณะเจ้าของวิชาประกาศสอบ-รับเพิ่ม โควตารอบ 2 ภาค 2/2551(ถ้ามี) วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ที่ www.reg.tu.ac.th นักศึกษาก็แสดงความจำนงขอโควตาวิชารอบ 2 ภาค 2/2551(ถ้ามี) ที่คณะเจ้าของวิชา วันที่ 9-10 ตุลาคม 2551 และติดตามผลโดยกระชั้นชิดที่คณะประกาศผลโควตาวิชา รอบ 2 ภาค 2/2551 (ถ้ามี) วันที่ 22 ตุลาคม 2551 หากไม่ได้โควตาวิชารอบนี้ นักศึกษาต้องวางแผนจดทะเบียนฯใหม่ สำหรับการจดทะเบียนรายวิชาค่าฯ,เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาค 2/2551 12-18 พฤศจิกายน 2551

หลังจากได้หรือไม่ได้วิชาที่มีโควตาแล้ว บางคนอาจเคยพบกับวิชาที่จดทะเบียนฯ ไม่ได้เพราะที่นั่งเต็ม ข้อนี้อธิบายไว้แล้วให้ฟังวันหลัง ค่ะ.



ครอบครัว สอนท.



สวัสดีครับ ฉบับนี้ผมขอเปิดตัวคอลัมน์ใหม่ล่าสุด ของจดหมายข่าว สอนท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2551 หลังจากให้พี่แกท ชอบน้องๆมานาน วันนี้ผมขอรับบทเหยี่ยวว่า เจ้าเสน่ห์ รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ของพี่น้องชาวสำนักทะเบียนฯ ใครทำอะไรที่ไหน รับรองได้ว่าคอลัมน์นี้เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่ให้อ่านดีครับ สำหรับฉบับนี้พี่ทว่าจะโรมาฝากบ้างซิดจกาทกันได้เลยครับ

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มรับบุคคลฯ จัดโครงการศึกษาดูงานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2551 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีวิสัยทัศน์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ศูนย์สอบมธ. ศูนย์รังสิต ได้ส่งกำลังสำคัญในการรับผิดชอบ การเป็นศูนย์สอบของปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านมา คือ นางกาญจนา โปนุญเรือง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางกรรณก ประภาสไสวณ นักวิชาการศึกษา 6 ฝ่ายทะเบียนศึกษา ซึ่งต้องซิดจกาทกันช่อว่า หลังจากกร่วมสัมมนาครั้งนี้แล้ว พี่น้องของเราทั้ง 2 จะมีส่วนประโยชน์อะไรมาฝากพวกเรา สำหรับงานรับเข้าศึกษา กันบ้างน่ะครับ



เพื่อ วันอังคารที่ 3 มิ.ย. 2551 นางลักขณา โกเมนเอก (เจ้าเก่าหลายสมัย) ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าของสำนักทะเบียนฯ ทำหน้าที่ อนุกรรมการพิจารณา คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2551 รับรองว่าได้หัวหน้าคนนี้ สำนักทะเบียนฯ ของเราไม่พลาดรางวัลอย่างแน่นอนครับ

การจัดทำองค์ความรู้ของ สำนักทะเบียนฯ เรื่อง การจัด ห้องบรรยาย-ห้องสอบ แม่งานหนักไม่พิน คุณ กรรณก ประภาสไสวณ แห่งฝ่าย ทะเบียนศึกษา ส่วนเรื่องกรร ซึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ งานนี้หัวหน้าฝ่าย คุณสุวดี เพลมาลุยเอง.



งานใหญ่แห่งปี สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่าย ระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลทั่วประเทศ เรื่อง “การพัฒนาระบบทะเบียนและบริการ นักศึกษาเพื่อคุณภาพการบริการ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรม เจริญนิรันดร์เชส จังหวัดขอนแก่น สำนักทะเบียนฯของเราก็ไม่พลาด ทีมผู้บริหารและ ทีมหัวหน้าฝ่าย ไปร่วมงานนี้หลายท่านครับ

การแข่ง จัดผู้แทนเครือข่ายกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานสำนักทะเบียนฯ คนใหม่ จาก พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เนื่องจากมีการเปลี่ยน โครงสร้างภายในและมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นซึ่งรับผิดชอบภาระงานนี้โดยตรง จึงแต่งตั้ง นางพกาพันธ์ ไสตามุง หรือพี่แกท วัชยุใจน้องๆ นักศึกษา นั่นเอง ปีนี้ถือเป็นปีทองของพี่แกทจริงๆ ครับ เพราะนอกจากนี้แล้ว พี่แกทยังได้รับอนุมัติ เลื่อนขั้นเป็นนักวิชาการศึกษา งามาญการ 8 อีกด้วย ยิ่งงี้ ก็อย่าลืมนัดน้องๆ บ้างและกันน่ะครับ



อีกงานหนึ่ง ก็กัมนหน้า กัมชก กันอย่างระมัดกัมน ของ ฝ่าย ตรวจสอบฯ กับ ฝ่ายทะเบียน และประมวลผล ทำพระจันทร์ เพื่อให้ทันพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรวันที่ 14 ส.ค. 2551 ปีการศึกษา 2550 มีผู้แจ้งจบเข้ามามีให้ตรวจสอบ 7,122 คน...อยากรู้จึ้ง... จบจริงกี่คน...

Dragonfly

6 วัสดุค่ะ น้อง ๆ นักศึกษาทุกคน เสร็จสิ้นการจดทะเบียนเรียนในภาคแรกไปแล้ว ตอนนี้น้อง ๆ คงตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบกลางภาคกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับฉบับนี้น้อง ๆ ถามคำถามกันมากเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ค่ะ

น้องถาม ? พี่แอกตอบ...



น้องถาม จดทะเบียนแล้วมีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จไปเบิก เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ ต้องทำอย่างไรครับ

พี่แอกตอบ ใบเสร็จค่าจดทะเบียนภาค 1/2551 ได้ดำเนินการส่งไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่เราแจ้งไว้แล้วค่ะ ถ้านักศึกษายังไม่ได้รับขอให้ติดต่องานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตค่ะ

น้องถาม หยอดเขตตอนรายวิชาในระบบแล้ว ถ้ามีความจำเป็นจะขอถอนรายวิชาต้องทำอย่างไรคะ

พี่แอกตอบ เนื่องจากตอนนี้เลยกำหนดการถอนรายวิชาแล้ว แต่ถ้าน้องมีความจำเป็นสามารถเพิกถอนรายวิชา (drop W) ได้ทาง www.reg.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2551 ค่ะ โดยวิชาที่ drop W จะปรากฏในใบเกรดแต่ไม่มีผลใด ๆ ค่ะ และไม่มีผลต่อเงื่อนไขการได้รับเกียรติคุณด้วยค่ะ

น้องถาม ใ้ถอนรายวิชาในช่วงเพิ่ม-ถอน ภาค 1/51 ไปแล้ว จะได้เงินคืนเมื่อไรคะ

พี่แอกตอบ น้อง ๆ ที่ถอนรายวิชาในภาค 1/51 และมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ตอนนี้นักศึกษาทุกคนกำลังดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่นักศึกษาเขียนคำร้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจะทำเรื่องส่งงานการเงินดำเนินการโอนเงินค่าถอนรายวิชาเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาที่ใช้ในการจดทะเบียนค่ะ ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2551 ค่ะ

น้องถาม สอบกลางภาค 1/51 อยู่ในช่วงไหนคะ

พี่แอกตอบ วันสอบกลางภาค 1/2551 อยู่ในระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2551 ซึ่งจะประกาศห้องสอบก่อนสอบกลางภาคประมาณ 1 สัปดาห์ ที่ www.reg.tu.ac.th หัวข้อนักศึกษาปัจจุบันค่ะ

พี่แอกชวนจำ น้อง ๆ ที่มีความประสงค์จะขอโควตาวิชาในภาค 2/51 เพื่อจดทะเบียนเรียนในภาค 2/51 อย่าลืมติดต่อขอทีละคณะเจ้าของวิชาภายในวันที่ 7-8 ก.ค. 51 เท่านั้นค่ะ สุดท้ายนี้พี่แอกขออวยพรให้น้อง ๆ ทุกคนทำข้อสอบกลางภาคได้คะแนนดี ๆ ค่ะ และอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ สำหรับฉบับนี้สวัสดิ์ค่ะ พบกันฉบับหน้าค่ะ.

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ต่อจากหน้า 1)

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ช่วยกันพัฒนาใหม่นี้ คณะที่กำหนดไว้ทั้งหมด 100 คะแนน แยกเป็น KPI 60 คะแนน ได้มีการปรับคำนิยามของตัวชี้วัดบางตัวที่ไม่ชัดเจนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อความเหมาะสมและทำให้มองเห็นภาพเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น Competency 30 คะแนนเป็นการวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ที่คาดหวัง ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่ด้วยกัน 5 ด้าน คือ ทักษะการสื่อสาร ความคิดริเริ่ม การทำงานเป็นทีม ความมุ่งมั่นในการทำงาน ชยัน ตั้งใจรับผิดชอบ มีหัวใจบริการและอื่น ๆ 10 คะแนน โดยวัดผลจากการปฏิบัติตัวของบุคลากรและวัดจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งแบ่งเกณฑ์คะแนนจากการปฏิบัติตัวของบุคลากร คือการแต่งชุดฟอร์มตามระเบียบสำนักฯ 3 คะแนน ความรับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 3 คะแนน วัดผลจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา คือการเข้าร่วมกิจกรรมสำนักทั้งภายในและภายนอกสำนักฯ 2 คะแนนการมีน้ำใจ/ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน 2 คะแนน

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2551 และ ณ 1 ตุลาคม 2551
รอบ ณ 1 เมษายน (พิจารณาผลงานตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2550 - 31 มกราคม 2551 รวมระยะเวลา 6.5 เดือน)
รอบ ณ 1 ตุลาคม (พิจารณาผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 - 15 กรกฎาคม 2551 รวมระยะเวลา 5.5 เดือน)

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2551										งบปี 2552	หมายเหตุ		
		ก.ค.50	ส.ค.50	ก.ม.50	พ.ค.50	ธ.ค.50	ก.พ.51	มี.ค.51	พ.ค.51	มิ.ย.51	ก.ค.51			ส.ค.51	ก.ย.51
ก.ค. 1 เมษายน 2551															
ส่งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย ภายใน กุมภาพันธ์ 2551															
1	KPI 60 คะแนน พิจารณาการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2550-31 มกราคม 2551														
2	COMPETENCY 30 คะแนน พิจารณา 1 ตุลาคม 2550-31 มกราคม 2551														
3	อื่นๆ 10 คะแนน														
ก.ค. 1 ตุลาคม 2551															
ส่งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัย ภายใน 21 กรกฎาคม 2551															
1	KPI 60 คะแนน พิจารณาการปฏิบัติงาน 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2551														
2	COMPETENCY 30 คะแนน พิจารณา 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2551														
3	อื่นๆ 10 คะแนน พิจารณา ขาดความซื่อสัตย์ (เม.ย.-มิ.ย.51) / เข้าร่วมกิจกรรม(ก.พ.-มิ.ย.51)														

จากการสัมมนาครั้งนี้ทำให้เกิดภาพและทิศทางในการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับแต่ละฝ่าย ซึ่งดูแลแต่ละคนมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ชี้วัด จึงหวังว่าในการวัด KPI เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 ทุกฝ่ายและทุกคนจะได้ A+ กันนะคะ.

รวมภาพกิจกรรม...

รวม

5 มิถุนายน 2551 การจัดทำองค์ความรู้ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา



13-15 มิถุนายน 2551 สัมมนา "โครงการพัฒนาระบบประเมินผล ครั้งที่ 2 อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยกุล กรรมการบริหารบริษัท ศูนย์ยุทธศาสตร์การจัดการ จำกัด และ นายพันเทพ บุรณศิริ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ และตัวแทนแต่ละฝ่ายเข้าร่วมสัมมนา ณ บ้านขุนทวี จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานระดับฝ่าย และระดับบุคคล และมีเป้าหมายเพื่อให้ได้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น



ภาพกิจกรรมร่วมภาพกิจกรรม...

27 มิถุนายน 2551 วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 74 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
 เลขาธิการสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์



13 มิถุนายน 2551 สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมแสดงความยินดีวันครบรอบ 59 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 14 มิถุนายน 2551
 ครบรอบ 59 ปี คณะรัฐศาสตร์ 26 มิถุนายน 2551 ครบรอบ 12 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ และ 25 มิถุนายน 2551 ครบรอบ 26 ปี
 สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา(สพข.)



30 มิถุนายน 2551 โครงการสานใจสร้างสุข จัดกิจกรรม Party Birthday ประจำเดือนมิถุนายน 2551 โดยในเดือนนี้มีพี่น้อง
 สำนักทะเบียน เกิดด้วยกัน 2 ท่านครับ คือ พี่หญิง(ศรีสุรางค์) สามิทธิมิชัย สายสไตโล ไฉไลเออย และพี่ขาว(บุญพา) ลูกสาวน่ารัก
 นำหยิก ชะไมมี ก็ขออวยพรให้มีความสุขมากๆ ไม่เจ็บไม่จนนะครับ.



“สถิตินักศึกษาใหม่... ประจำปีการศึกษา 2551”

ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จในการบริหารการจัดการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี ภาคภาษาไทย รับนักศึกษาเข้าเรียนได้ตามเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งเป้าหมายรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคภาษาไทย ปีการศึกษา 2551 จำนวน 5,311 คน จากขั้นตอนการคัดเลือกตามประเภทเข้ารับการศึกษามีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจำนวน 5,466 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5,295 คน โดยดูในภาพรวมแล้วปีนี้มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บริหารจัดการการคัดเลือกนักศึกษาได้ตามแผนที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ ทุกปีการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักเสมอที่จะจัดสรรที่นั่งเรียนให้กับผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคงไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษา

สำหรับปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือผู้สมัครทำความเข้าใจในขั้นตอนการแสดงความจำนงเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยจากประกาศการรับสมัครด้วย เพื่อการจัดการที่นั่งเข้าศึกษาจะไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ประเภทรับเข้าศึกษา (รหัส)	รวม		
	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่
เขตเมือง (45)	54	52	52
บูรณาการตรี-โท รับตรง (46)	75	160	142
บูรณาการตรี-โท สกอ. (47)	75	60	58
มหาดไทย (51)	28	3	3
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (51)	9	8	8
เรียนดีจากชนบท (52)	261	230	226
ผู้พิการ (53)	56	19	18
เรียนดีภาคกลาง (54)	17	13	12
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (56)	30	25	25
แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (57)	105	21	21
ผลิตแพทย์เพิ่มฯ (59)		82	82
รับตรงใช้ผลสอบ Admissions (58)	35	36	34
ผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ (59)	25	24	24
รับตรงหลักสูตร 5 ปี (60)	20	20	19
Admissions (61)	3,010	2,932	2,847
นักกีฬา (62)	96	87	84
สอวน. (66)	30	1	1
เร่งรัดผลิตแพทย์ฯ (67)	60	57	57
รับตรง (68)	1,170	1,528	1,478
รับตรงศูนย์สาป่าง (70)	155	108	104
รวม	5,311	5,466	5,295

ตารางแสดงจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

ประเภทรับเข้าศึกษา (รหัส)	นิติศาสตร์			พาณิชยศาสตร์			รัฐศาสตร์			เศรษฐศาสตร์			สังคมสงเคราะห์			ศิลปศาสตร์		
	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่
เขตเมือง (45)	5	6	6															
บูรณาการตรี-โท รับตรง (46)				75	160	142												
บูรณาการตรี-โท สกอ. (47)				75	60	58												
มหาดไทย (51)	1			2			3	1	1				2	1	1	1	1	1
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (51)		2	2						2	2				1	1			
เรียนดีจากชนบท (52)	30	22	21	30	32	32	15	15	15	18	16	15	16	13	16	29	29	28
ผู้พิการ (53)	2	3	3	5	1	1	3	3	3	2	1	1	2	2	2	11	4	3
เรียนดีภาคกลาง (54)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (56)																		
แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (57)																		
ผลิตแพทย์เพิ่มฯ (59)																		
รับตรงใช้ผลสอบ Admissions (58)																		
ผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ (59)																		
รับตรงหลักสูตร 5 ปี (60)																		
Admissions (61)	200	237	232	90	77	76	150	133	130	180	200	198	100	90	86	490	442	434
นักกีฬา (62)	25	25	22	10	10	10	6	6	6	5	5	5	10	10	10	10	10	10
สอวน. (66)																		
เร่งรัดผลิตแพทย์ฯ (67)																		
รับตรง (68)	300	304	297	270	449	422	105	151	151	120	151	143	120	130	127			
รับตรงศูนย์สาป่าง (70)													50	65	60			
รวม	564	600	584	563	795	747	286	315	312	330	378	366	303	315	306	547	491	481

ประเภทรับเข้าศึกษา (รหัส)	วารสารศาสตร์			สังคมวิทยา			วิทยาศาสตร์			วิศวกรรมศาสตร์			เกษตรศาสตร์			สหเวชศาสตร์		
	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้มีสิทธิ์	นศ.ใหม่
เขตเมือง (45)	2	2	2	1	2	2	14	9	9	3	2	2				2	3	3
บูรณาการตรี-โท รับตรง (46)																		
บูรณาการตรี-โท สกอ. (47)																		
มหาดไทย (51)	2			4			1						1			4		
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (51)		1	1		1	1												
เรียนดีจากชนบท (52)	12	12	11	6	6	6	49	42	40	20	18	18				8	7	7
ผู้พิการ (53)	3	3	3	2			16	1	1	3	1	1				1		
เรียนดีภาคกลาง (54)	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1	1
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (56)													30	25	25			
แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (57)													105	21	21			
ผลิตแพทย์เพิ่มฯ (59)														82	82			
รับตรงใช้ผลสอบ Admissions (58)																		
ผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ (59)																		
รับตรงหลักสูตร 5 ปี (60)																		
Admissions (61)	200	191	184	100	104	102	610	590	573	360	357	347				140	152	143
นักกีฬา (62)	10	10	10	5	3	3	7	3	3	4	2	2						
สอวน. (66)							30	1	1									
เร่งรัดผลิตแพทย์ฯ (67)													60	57	57			
รับตรง (68)							100	83	79									
รับตรงศูนย์สาป่าง (70)																		
รวม	230	219	211	119	117	115	828	730	707	391	381	371	197	186	186	156	163	154

ประเภทรับเข้าศึกษา (รหัส)	ทันตแพทยศาสตร์			พยาบาลศาสตร์			ศิลปกรรมศาสตร์			สถาปัตยกรรมฯ			สาธารณสุขศาสตร์			สหวิทยาการ		
	แผนรับ	ผู้สมัคร	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้สมัคร	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้สมัคร	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้สมัคร	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้สมัคร	นศ.ใหม่	แผนรับ	ผู้สมัคร	นศ.ใหม่
เขตเมือง (45)				1	3	3	7	5	5				1	2	2			
บูรณาการตรี-โท รับตรง (46)																		
บูรณาการตรี-โท สกอ. (47)																		
มหาดไทย (51)	1			2									1			2		
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (51)																		
เรียนดีจากชมบท (52)				7	7	7	5	5	4				6	4	4	10	2	2
ผู้พิการ (53)	1						2			2			1					
เรียนดีภาคกลาง (54)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1					
แพทย์แผนไทยประยุกต์ (56)																		
แพทย์หญิงอำเภอหนึ่งทูน (57)																		
ผลิตแพทย์เพิ่มฯ (59)																		
รับตรงใช้ผลสอบ Admissions (58)							35	36	34									
ผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ (59)	25	24	24															
รับตรงหลักสูตร 5 ปี (60)	20	20	19															
Admissions (61)	30	28	28	60	64	64	50	34	34	115	95	93	60	54	54	75	84	69
นักกีฬา (62)										2	1	1	2	2	2			
สอวน. (66)																		
เร่งรัดผลิตแพทย์ฯ (67)																		
รับตรง (68)				50	40	40				65	177	176	40	43	43			
รับตรงศูนย์สถาปนา (70)							30	11	15							75	32	29
รวม	78	73	72	121	115	115	130	92	93	185	273	270	112	105	105	162	118	100

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทางการศึกษา ของสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์” ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2551 โดยจัด 2 รอบ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้ระบบงานการให้บริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผลผ่านทาง Web Site ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้อาจารย์สามารถติดตามผลการเรียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา การทำบันทึกนัดหมายถึงนักศึกษา การระงับสิทธิการใช้งานในระบบของนักศึกษา การตรวจสอบภาระการสอน การพิมพ์รายงาน Class List และอาจารย์สามารถบันทึกและส่งเกรดผ่านระบบ และพิมพ์ใบส่งคะแนนได้ทันที.

ใคร...ทำอะไร...ที่ไหน...

☺ เปิดเทอมผ่านมาแล้วจ้าเดือนนี้ หักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยปีภาค 2/2551 กันแล้ว สิ่งแรกคือดูประกาศรับจีอีจ่าที่มีโควตาได้จาก www.reg.tu.ac.th และไปขอโควตาวิชา ภาค 2/2551 ในช่วงวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 ใครไม่ไปติดต่อกับคณะเจ้าขอวิชาจีอีจ่าไม่ได้ เจ็บวิชาไหน จงรีบเข้ามาเพื่อนะๆ นะจบบอกให้

☺ เจ็บไม่เท่าไร หรือบาดเจ็บหนักหรือเจ็บไม่แฉกก็รีบไปตักให้จบการสอบกลางภาค ภาค 1/2551 ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติกันแล้ว ช่วงวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2551 อย่าลืมเข้าสอบ และทำคะแนนดีๆ ได้ไม่ต่ำกว่า 70% ของวิชา และหากพลาดพ้อไปเพราะภารกิจรับเพื่อนใหม่ ทำคะแนนไม่ได้ ก็ติดต่อใจขอถอนวิชาภาค 1/51 โดยได้รับบันทึกอักษร "W" ช่วง 4 - 11 สิงหาคม 2551 ดีกว่าสู้ไม่ได้ "F" และขอเดือนหน้าศึกษาใหม่ปีการศึกษาแรกด้วยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5 มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย (DISMISSED).

☺ นักศึกษาที่มีรายชื่อเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ขอให้มาดำเนินการรับทะเบียนบัณฑิตก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร 15 วันทำการ คือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 วันสุดท้ายของการรับทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550

☺ วันพระราชทานปริญญาบัตร 14 สิงหาคม 2551

ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเข้าฝึกซ้อมตามกำหนดการ ดังนี้

- 8 สิงหาคม 2551 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การซ้อมย่อยที่คณะ
- 9 สิงหาคม 2551 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การฝึกซ้อมรวม ณ หอประชุมใหญ่
- 10 สิงหาคม 2551 การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การฝึกซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมใหญ่



บท. บอกกล่าว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล ในรอบใหม่นี้เพิ่มดีกรีความเข้มข้นขึ้นหลังจากบางฝ่าย บางคนทำคะแนนไม่ได้ตามเกณฑ์ จึงขอปรับค่า KPI โดยตั้งใจว่าในรอบ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 นี้จะทำคะแนน A+ ทุกตัว และอีกดีกรีหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคืองานบริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล จะเพิ่มดีกรีความพึงพอใจสูงขึ้นๆ เมื่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับบริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด สำเร็จลงโดยให้บริการนักศึกษา อาจารย์ แบบครบวงจร ทั้งทำพระจันทร์ และศูนย์รังสิต อย่างไรก็ตามช่วยติชมระบบนี้โดยเขียนฝากไว้ที่กระดานข่าวด้วยนะคะ และเพื่อให้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ สำนักทะเบียนฯ ใครขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทางการศึกษา ของสำนักทะเบียนและประมวลผล” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน วงจรปีการศึกษา 2551 เริ่มหมุนตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2551 ตอนนี้ผ่านมา 1 เดือนแล้ว อย่าลืมตรวจสอบข่าวต่างๆทุกวันๆที่ www.reg.tu.ac.th หน้าแรก และที่เมนู “ระบบบริการทางการศึกษา” จะได้ไม่ผิดนัดกับอาจารย์ที่ทวงการบ้าน นัดให้ไปทานขนม ข่าวการขอโควตาวิชาภาค 2/2551 และการเตรียมตัวสอบกลางภาค 1/2551

ในอนาคตคิดว่าจะส่ง SMS เตือนน้องๆ ม.6 ขอให้ใจเย็นๆ โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552 กำลังจะประกาศรับสมัครแล้ว ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th หน้าเข้าเรียนมธ. ในฉบับนี้ตรวจสอบประเภทการรับเข้าศึกษาและจำนวนรับของปีที่ผ่านมาไปก่อนนะ.



นางศรีสุรางค์ จันทร์สมบัติ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
Reg-pr@tu.ac.th

คณะผู้จัดทำจดหมายข่าว....

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ เอกธินทร์ จงละปิล อาจารย์ ดร.พจนนา รูปแก้ว นางเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางอังคณา เวศารินทร์ นางลักขณา โกเมนเอก นางสาวสุวิทย์ เมฆา นางกาญจนา โปญญาเรือง นางสาวลาภิญา นวมจิต กองบรรณาธิการ นางศรีสุรางค์ จันทร์สมบัติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ นางผกาพันธ์ โลดามุข เลขานุการกองบรรณาธิการ นางณัฏฐารส วรณตรี ผู้ทรงเลขานุการกองบรรณาธิการ นางปทุมพงษ์ พุ่มพฤษย์ ผู้ทรงเลขานุการกองบรรณาธิการ